



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/การค้า-ลงทุน

วันที่: พุธ 6 กันยายน 2560

ปีที่: 30 ฉบับที่: 10576

Col.Inch: 31.37 Ad Value: 75,288

หัวข้อข่าว: 'กทย.' เล็งคืนเงิน 5 ผู้ส่งออกยาง

หน้า: 6(ล่างขวา)

PRValue (x3): 225,864

ศิลปิน: ลีลี

'กทย.' เล็งคืนเงิน 5 ผู้ส่งออกยาง

กรุงเทพธุรกิจ • "กทย." เตรียมคืนเงิน

บริษัทร่วมทุนซื้อขาย หลังราคาพุ่งแตะกก.ละ 60.50 บาท ซึ่งขาดทุน ขณะราคาตลาดโลก แนวโน้มปรับตัวเพิ่มตามความต้องการ

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กทย.) เปิดเผยว่า ตามที่ กทย.ร่วมกับ 5 บริษัทผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ ประกอบด้วย บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท เซาท์แลนด์รีเบอรัล จำกัด บริษัท ไทยฮิววียงพารา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่นประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัทร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2560 เงินทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท เพื่อเข้าซื้อขายยางพาราภายในประเทศและภูมิภาค ได้แก่ ตลาดกลางยางพารา กทย. 6 แห่ง และตลาดกลางภูมิภาค RRM (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย) รวมถึงดำเนินการซื้อขายยางพาราผ่านตลาดล่วงหน้าบริษัทร่วมทุนฯ

ผลการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา กำหนดเพื่อยกระดับราคาในตลาดให้ได้ประมาณ กิโลกรัม(กก.) ละ 60-70 บาท เมื่อราคานิ่งแล้วบริษัทฯจะหยุดดำเนินการปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งราคายางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 เมื่อวันที่ 5 ก.ย. อยู่ที่ 60.50 บาท ต่อกก. ถือว่าประสบผลสำเร็จแต่ต้องดูสถานการณ์อีกสักระยะหลังจากนั้นจะหารือกับบริษัทร่วมทุนเพื่อยุติการเข้าซื้อและคืนเงินลงทุนของแต่ละบริษัทไป

นายธีธัช กล่าวว่า การเข้าซื้อของบริษัทร่วมทุนฯ ดังกล่าวจะสูงกว่าราคาตลาดเล็กน้อย หลังจากซื้อมาแล้วจะขายออกตามกระบวนการบริหารจัดการ และจากทิศทาง



ธีธัช สุขสะอาด

ราคายางเป็นในทางบวกทำให้การบริหารงานของบริษัทร่วมทุนฯไม่ขาดทุน ปัจจุบันพร้อมจะคืนวงเงินลงทุนทั้งหมดให้กับบริษัทต่างๆ หลังจากจบภารกิจแล้ว

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรแจ้งว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง ที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน กทย. ได้รายงานผลดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนยางฯ ระบุว่าได้เข้าไปซื้อยางในระดับที่สูงกว่าราคาในตลาด 2-4 บาท เมื่อเทียบกับราคาเดิมที่บริษัทต่างๆ เข้าไปซื้อในราคาปกติที่ขายอยู่ ทำให้บริษัทเหล่านี้ต้องปรับราคาซื้อขายยางสูงขึ้นตามบริษัทร่วมทุนฯ ส่งผลให้ราคาน้ำยางสด ณ หน้าโรงงานหลังจากวันที่ 7 ส.ค. 2560 เป็นต้นมามีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยวันที่ 29 ส.ค. 2560 ราคาอยู่ที่ 53.50 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรยอมรับได้

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ฉัตรชัย สั่งการให้กทย. ติดตามสถานการณ์อีก 1 สัปดาห์ หากราคายางพาราคงที่มากกว่านี้จะให้แถลงข่าวในการใช้มาตรการรักษาเสถียรภาพราคายางพารา ซึ่งเป็นผลงานของ กทย. ทั้งนี้ให้ กทย. หาแนวทางยกระดับราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานให้เกษตรกรสามารถขายน้ำยางให้ได้ราคาจริงที่ปรับตัวตามราคาตลาดกลางด้วย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 6 กันยายน 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 23508

หน้า: 1(บนซ้าย), 2

Col.Inch: 112.23 Ad Value: 117,841.50 PRValue (x3): 353,524.50 คลิป: ลีสี่

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: บิ๊กจัดรแท็กมระบายข้าว ส่งบตข้าวทุกเมล็ดส่งทำอาหารสัตว์



บิ๊กจัดรแท็กม
ระบายข้าว
ส่งบตข้าวทุกเมล็ด
ส่งทำอาหารสัตว์

▶ 2



สกู๊ปพิเศษ

🕒 ทิมข่าวหน้า 1

“ตามล้าง-ตามเช็ด” กันมาหลายปีแล้ว! สำหรับปัญหา “การเวียนเทียนขายข้าว” ที่ต้องระบายข้าวในโกดังขององค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร (อ.ต.ก.) และองค์การคลังสินค้า (อคส.) ตามโครงการรับจำนำของรัฐบาลสมัยรัฐบาล “น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ที่ไม่ได้มาตรฐาน

บิ๊กจัดรแท็กมระบายข้าว ส่งบตข้าวทุกเมล็ด ส่งทำอาหารสัตว์

รหัส ข่าว: C-170906021002

หน้า: 1/3

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 6 กันยายน 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 23508

หน้า: 1 (บนซ้าย), 2

Col.Inch: 112.23 Ad Value: 117,841.50 PRValue (x3): 353,524.50 คลิป: ลีสี่

หัวข้อข่าว: สกูปพิเศษ: บิ๊กฉัตรแก้เกมระบายข้าว ส่งบดข้าวทุกเมล็ดส่งทำอาหารสัตว์



เป็นปัญหาที่ตลาดข้าวทั้งระบบ หากสามารถทำได้สำเร็จใน 3 ปีถือว่าเก่งแล้ว มาถึงวันนี้การระบายข้าวดังกล่าวถือว่าประสบความสำเร็จใน 3 ปีพอดี เหลือในโกดังอีกเพียงเล็กน้อย 5 แสนตันเท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ในเร็วๆ นี้ โดยจะใช้หลักเกณฑ์เดิม คือ บดให้เข้าสู่ภาคอาหารสัตว์ทั้งหมด”

ทั้งนี้ เป็นความพยายามของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มาแก้ปัญหา เช่นเดียวกับสินค้าเกษตรอื่นกรณีสต็อกยางกว่า 3 แสนตัน ที่เกิดขึ้นในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในขณะนั้นการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ระบายหมดแล้ว เหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่คาดว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อตลาดภาพรวม

“ที่เห็นว่าเศรษฐกิจของไทยยังไม่ดีขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทุกคนมองเฉพาะเศรษฐกิจในเขตเมืองใหญ่ๆ ซึ่งที่ผ่านมาเติบโตมากโดยเป็นผลมาจากธุรกิจที่ไม่ถูกต้องทำตามกฎหมาย เมื่อรัฐบาลเข้ามาจัดระเบียบสังคมเงินหมุนเวียนในส่วนนี้ได้หายไป ดังนั้นการจับจ่ายใช้สอยจึงไม่คึกคักเหมือนเก่า แต่หากมองเศรษฐกิจตามชุมชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่จะมีเงินหมุนเวียนมากขึ้น” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าว

นับเป็นมาตรการที่น่าสนใจสำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องเร่งรัดดำเนินการก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ เพราะข้าวที่ยังค้างสต็อกจำนวน 2.2 ล้านตัน หากปล่อยไว้นานกว่านี้ จะเน่าเสียหายโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด กรอบเช้า

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ต่างประเทศ

วันที่: พุธที่ 7 กันยายน 2560

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9780

หน้า: 7(ล่าง)

Col.Inch: 30.15 Ad Value: 33,165

PRValue (x3): 99,495

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: สหกรณ์ไทย ก้าวไกล มั่นคง: สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากราว จำกัดใช้...



สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากราว จำกัด โซ่วิวสัยทัศน์ การอยู่รอดอย่างยั่งยืน เกิดขึ้นด้วยระบบสหกรณ์

สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากราว จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร 1 ใน 7 สหกรณ์ที่จัดตั้งแห่งชาติ ปี 2560 เน้นการพึ่งพาตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสมาชิกสหกรณ์เพื่อความยั่งยืนในอาชีพภายใต้ระบบสหกรณ์

สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากราว จำกัด เริ่มจัดตั้งขึ้นโดยเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ใน อ.คลองลาน อ.ขาณุวรลักษบุรี อ.ปางศิลาทอง และ อ.คลองขลุง รวมตัวกันจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 356 ราย คณะกรรมการของสหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจต่างๆ ในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสมาชิกเป็นหลัก มีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งธุรกิจสินเชื่อ

สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้แก่สมาชิก ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ทั้งน้ำยางสด ยางก้อนถ้วย ยางแผ่น และธุรกิจรับฝากเงิน เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ ได้มีเงินออมไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกอย่างดียิ่งตลอดมา

แม้ว่าปัจจุบันราคายางพาราจะตกและแนวโน้มไม่ค่อยดีเท่าไรนัก แต่ด้วยระบบสหกรณ์ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกได้ จึงทำให้สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากราว จำกัด สามารถอยู่รอดได้พร้อมกับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตยางพาราของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินงานที่มีจุดแข็งของสหกรณ์ คือ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของสมาชิกและการดำเนินงานที่มีความเข้มแข็ง ทำให้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกรมส่งเสริม

สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทย เข้ามาดูแลเป็นที่ตั้งให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแก่สมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งสมาชิกก็มีส่วนร่วมกันคิดร่วมกันแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา

ปัจจุบันการทำตลาดของสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากราว จำกัด นั้นจะใช้วิธีรวมซื้อรวมกันขาย โดยทุกวันพุธสหกรณ์จะเปิดตลาดนัดเพื่อให้พ่อค้ายางพาราเข้ามาประมูลราคาของพารา ซึ่งทำให้สมาชิกขายพาราได้ในราคาที่สูงและเป็นธรรม พร้อมกันนั้นสมาชิกก็ยังสามารถรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนทุกปีอีกด้วย ส่งผลสมาชิกทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพโดยการพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตที่ดีของ

สมาชิกสหกรณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ทำให้ในปี 2560 นี้ สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากราว จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2560

และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตของพี่น้องสมาชิกอย่างต่อเนื่อง สหกรณ์ไม่ได้หยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลผลิตของพาราของสมาชิก จึงได้มีการกำหนดเป้าหมายต่อไปคือ การแปรรูปเพิ่มมูลค่าของพารา พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีขึ้น รวมถึงมองหาโอกาสขยายช่องทางการตลาดให้กับสมาชิกสหกรณ์ด้วยอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อการดำเนินงานภายใต้ระบบสหกรณ์ในอนาคตที่ดีและมีความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพมากยิ่งขึ้นต่อไป



Matchon Online <http://www.matchon.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 6 กันยายน 2560 เวลา 09:09

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: 'กยท.'เผยดัชนีราคายางสำเร็จหลังราคาขยับพุ่งแตะ60บาท/กก.



นายธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยว่า ตามที่ กยท.ร่วมกับ 5 บริษัทผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ ประกอบด้วยบริษัท ศรีตรัง แอโกร อินดัสทรี จำกัด(มหาชน), บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด, บริษัท เซาท์แลนด์ รีบเบอร์ จำกัด, บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด(มหาชน) และบริษัท ไทยรับเบอร์ ลาเทคส์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) จัดตั้งบริษัทร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เงินทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท เพื่อเข้าซื้อขายยางพาราภายในประเทศและภูมิภาค ได้แก่ ตลาดกลางยางพารา กยท. 6 แห่ง และตลาดกลางภูมิภาค RRM (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย) รวมถึงดำเนินการซื้อขายยางพาราผ่านตลาดล่วงหน้าบริษัทร่วมทุนฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา กำหนดเพื่อยกระดับราคาในตลาดให้ได้ประมาณเก็โลกรัม(กก.) ละ 60-70 บาท เมื่อราคานิ่งแล้วบริษัทจะหยุดดำเนินการ ปล่อยให้ไปตามกลไกการตลาด ซึ่งราคาขยับผันผวนขึ้น 3 เมื่อวันที่ 5 กันยายน อยู่ที่ 60.50 บาท/กก. ถือว่าประสบผลสำเร็จ แต่ต้องดูสถานการณ์อีกสักระยะ หลังจากนั้นจะหารือกับบริษัทร่วมทุนฯเพื่อยุติการเข้าซื้อและคืนวงเงินลงทุนของแต่ละบริษัทไป

"ตอนนี้ปัจจัยพื้นฐานของตลาดยางพาราอยู่ในภาวะขาขึ้น ความต้องการยางของผู้ประกอบการทุกประเทศขยายตัว ราคาในตลาดต่างประเทศจึงปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นตามที่ กยท.คาดเอาไว้ตั้งแต่ต้นปี แต่ในกรณีราคาขยับในประเทศตกต่ำสวนทางกับแนวโน้ม เนื่องจากกำลังซื้อในประเทศไม่มี การตั้งบริษัทร่วมทุนยางฯเข้ามารับซื้อจึงกระตุ้นการซื้อขยับให้มากขึ้น ทำให้กลไกตลาดเดินหน้าได้" นายธีรชัยกล่าว

นายธีรชัยกล่าวว่า การเข้าซื้อของบริษัทร่วมทุนฯดังกล่าวจะสูงกว่าราคาตลาดเล็กน้อย หลังจากซื้อมาแล้วจะขายออกตามกระบวนการบริหารจัดการ และจากทิศทางราคาขยับเป็นในทางบวก ทำให้การบริหารงานของบริษัทร่วมทุนฯไม่ขาดทุน ปัจจุบันมีความพร้อมจะคืนวงเงินลงทุนทั้งหมดให้กับบริษัทต่างๆ หลังจากจบภารกิจแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคาขยับปรับเพิ่มขึ้นแล้ว แต่เกษตรกรไม่ควรเร่งขายยางในทันที ควรจะขายในปริมาณที่จำเป็นรายได้เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนประจำวันเท่านั้น โดยยางที่เก็บไว้ยังมีโอกาสที่ราคาจะปรับเพิ่มขึ้น เกษตรกรควรหาจังหวะช่วงเวลาที่เหมาะสม

รหัสข่าว: I-170906000427

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com

กยท.ยะลา ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 12,500 ดอก ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9



การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 12,500 ดอก ให้จังหวัด เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (5 ก.ย. 60) ที่ศาลากลางจังหวัดยะลา นายสุรชัย บุญวรรณ ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ได้นำดอกไม้จันทน์ จำนวน 12,500 ดอก ไปมอบให้กับนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ซึ่งการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา พร้อมเกษตรกรชาวสวนยางได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 60 ที่ผ่านมา โดยสามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน 9,999 ดอก

ในการนี้นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้กล่าวขอบคุณทางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ที่ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จนครบตามจำนวนที่กำหนด ซึ่งทางจังหวัดยะลา จะนำไปใช้ในพระราชพิธีดังกล่าวต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษะ ใจริณบุญสิต

แหล่งที่มา : สกท.ยะลา



ประชาชาติธุรกิจ <http://www.prachachat.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 6 กันยายน 2560 เวลา 09:12

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: ฟุ้งราคายางฟุ้งแตะกิโลละ 60.50 บาท กทย. จ่อคืนเงิน 5 เลือบริษัทร่วมทุนฯ

ฟุ้งราคายางฟุ้งแตะกิโลละ 60.50 บาท กทย. จ่อคืนเงิน 5 เลือบริษัทร่วมทุนฯ

วันที่ 5 กันยายน 2560 - 16:48 น.



นายธีรชัย สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กทย.) เปิดเผยว่า ตามที่ กทย. ร่วมกับ 5 บริษัทผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ ประกอบด้วย บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท เซาท์แลนด์รีบเบอร์ จำกัด บริษัท ไทยสัวียางพารา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่นประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัทร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2560 เงินทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท

เพื่อเข้าซื้อขายยางพาราภายในประเทศและภูมิภาค ได้แก่ ตลาดกลางยางพารา กทย. 6 แห่ง และตลาดกลางภูมิภาค RRM (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย) รวมถึงดำเนินการซื้อขายยางพาราผ่านตลาดล่วงหน้าบริษัทร่วมทุนฯ

ผลการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ราคายางพารามีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา กำหนดเพื่อยกระดับราคาในตลาด ให้ได้ประมาณ กิโลกรัม(ก.ก.) ละ 60-70 บาท เมื่อราคาริ่งแล้วบริษัทจะหยุดดำเนินการ ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกการตลาด ซึ่งราคายางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 เมื่อวันที่ 5 ก.ย. อยู่ที่ 60.50 บาท/ก.ก. ถือว่าประสบผลสำเร็จแต่ต้องดูสถานการณ์อีกสักระยะหลังจากนั้นจะหารือกับบริษัทร่วมทุนเพื่อยุติการเข้าซื้อและคืนวงเงินลงทุนของแต่ละบริษัทไป

“ปัจจัยพื้นฐานของตลาดยางพาราอยู่ในภาวะขาขึ้น ความต้องการยางของผู้ประกอบการทุกประเทศขยายตัว ราคาในตลาดต่างประเทศจึงปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นตามที่กทย. คาดเอาไว้ตั้งแต่ต้นปี แต่ในกรณีราคายางในประเทศตกต่ำสวนทางกับแนวโน้ม เนื่องจากกำลังซื้อในประเทศไม่มี การตั้งบริษัทร่วมทุนยางฯ เข้ามารับซื้อ จึงกระตุ้นการซื้อยางให้มีความเพิ่มขึ้น ทำให้กลไกตลาดเดินหน้าได้”

นายธีธัช กล่าวว่า การเข้าซื้อของบริษัทร่วมทุนฯ ดังกล่าวจะสูงกว่าราคาตลาดเล็กน้อย หลังจากซื้อมาแล้วจะขายออกตามกระบวนการบริหารจัดการ และจากทิศทางราคาขงเป็นในทางบวก ทำให้การบริหารงานของบริษัทร่วมทุนฯ ไม่ขาดทุน ปัจจุบันมีความพร้อมจะคืนวงเงินลงทุนทั้งหมดให้กับบริษัทต่างๆ หลังจากจบภารกิจแล้ว

อย่างไรก็ตาม แม้วราคาราคางจะปรับเพิ่มขึ้นแล้ว แต่เกษตรกรไม่ควรเร่งขายยางในทันที ควรจะขายในปริมาณที่จะเป็นรายได้เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนประจำวันเท่านั้น โดยยางที่เก็บไว้ยังมีโอกาสที่ราคาจะปรับเพิ่มขึ้น เกษตรกรควรหาจังหวะช่วงเวลาที่เหมาะสม

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรแจ้งว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง ที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เป็นประธาน กทย. รายงานผลดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนยางฯ ระบุว่าได้เข้าไปซื้อยางในระดับที่สูงกว่าราคาในตลาด 2-4 บาท เมื่อเทียบกับราคาเดิมที่บริษัทต่างๆ เข้าไปซื้อในราคาปกติที่ขายอยู่ ทำให้บริษัทเหล่านี้ต้องปรับราคาซื้อยางพาราสูงขึ้นตามบริษัทร่วมทุนฯ ซึ่งลักษณะของการเข้าตลาดเพื่อประมูลของบริษัทร่วมทุนฯ จะมีการเปลี่ยนตลาดเข้าประมูลทุกวัน

การดำเนินมาตรการดังกล่าว ส่งผลให้ราคาน้ำยางสด ณ หน้าโรงงาน หลังจากวันที่ 7 ส.ค. 2560 เป็นต้นมา มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยวันที่ 29 ส.ค. 2560 ราคาอยู่ที่ 53.50 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรยอมรับได้

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ฉัตรชัย สั่งการให้ กทย. ติดตามสถานการณ์ราคาอีก 1 สัปดาห์ หากราคายางพาราคงที่มากกว่านี้จะให้มีการแถลงข่าวในการใช้มาตรการรักษาเสถียรภาพราคายางพารา ทั้งนี้ ให้ กทย. หาแนวทางการยกระดับราคาน้ำยางสด หน้าโรงงานให้เกษตรกรสามารถขายน้ำยางให้ได้ราคาจริงที่ปรับตัวตามราคาตลาดกลางด้วย

Provinces delivering funeral flowers, building crematorium replicas



BANGKOK, 5 September 2017 (NNT) - Provinces across the country are now gathering artificial flowers and building replicas of the royal funeral pyre in time for the nationwide ceremony on October 15th.

In Tak province, Governor Charoenrit Sanguansit led officials in surveying the space that will host the funeral pyre replica. The replica will be built near the Maeping Dam, five kilometers from Bhumibol Dam, and serve as a site for people to place their funeral flowers. Construction will commence on September 8th and conclude by October 15th.

At the Royal Thai Consulate-General in Savannakhet Province in Laos, Consul General Danai Karnpoj led officials and volunteers in making funeral flowers from September 3rd - 5th.

Maharakham University handed over 49,999 funeral flowers to the provincial administration. University faculty and students had been making the flowers since June.

At Yala City Hall, management officials of the Rubber Authority of Thailand in Yala delivered 12,500 funeral flowers to the provincial administration. Its officials, as well as rubber farmers, began making the flowers on May 22nd.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : Jettana Pantana

ผู้เรียบเรียง : Benjamin Rujopakarn

แหล่งที่มา : กรมประชาสัมพันธ์



ข่าวสารจากสมาคมยางพาราไทย

TRA NEWS

สถานการณ์ยางวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2560

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแต่ละระดับ 56.09 บาท/กก. ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนยางแผ่นรมควันแต่ละระดับ 58.39 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.20 บาท/กก. ในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียวและตลาดเซี่ยงไฮ้ โดยมีปัจจัยบวกที่สำคัญในระยะนี้คือ ความกังวลเกี่ยวกับอุปทานยางเพราะหลายพื้นที่ปลูกยางของไทยมีฝนเพิ่มขึ้น ประกอบกับรับแรงหนุนยอดขายรถยนต์ในจีนเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นเกิดคาด บ่งชี้ว่าการใช้ยางในอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนยังคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามความวิตกกังวลเกี่ยวกับคาบสมุทรเกาหลีที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในระดับแข็งค่า อาจส่งผลเชิงลบต่อราคายางในระยะต่อไป

ที่มา : สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย